



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส. ๑๖๑๘.๑/๐.๗๘๕๐ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้  
ที่ ๓๓๗๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  
มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

# สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๓๓๗/๒๕๖๓

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

.....

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๖๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรณีการลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นั้น

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นนทบุรีและผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อ่างทอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นนทบุรี และผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อ่างทอง จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) ภูมินทร์ บุญบันดาร

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง



(นายธานีช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกนที กนกนที  
 และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์  
 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ			
๑.	นายสุรชาติ เปี่ยมวิจิตร	นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารกิจทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ช่วยปฏิบัติงานราชการสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ ประเภท	ชำนาญการพิเศษ	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้พ้นตำแหน่งไป	
๒.	นายอดิศักดิ์ หอมน	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	ทั่วไป	อาวุโส	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้พ้นตำแหน่งไป	อีกหน้าที่หนึ่ง
๓.	นายพิษณุ โสภิตา	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้พ้นตำแหน่งไป	อีกหน้าที่หนึ่ง

*Satiny*